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Varðar: Umsögn um frumvarp til breytinga á lögum um fjármálafyrirtæki og fleiri lögum

VÍsað er til erindis nefndarinnar með ósk um umsögn. Samtök fjármálafyrirtækja (SFF) eru meðmælt 
samþykkt frumvarpsins. SFF átti tvo fulltrúa í nefndinni/vinnuhópnum sem vann að gerð frumvarpsins. 
Frumvarpið er að meginhluta innleiðingarfrumvarp á gerðum frá ESB bæði nýjum og eldri gerðum. Af 
þessum sökum hafa SFF ekki miklar athugasemdir við frumvarpið enda er það almennt sjónarmið SFF að 
innlend löggjöf um fjármálastarfsemi eigi að vera í samræmi við gildandi Evrópurétt. SFF vilja koma með 
tvær ábendingar eða athugasemdir:

1. Líklegt er að ýmis fjármálafyrirtæki þurfi að gera breytingar á samþykktum sínum vegna ákvæða 
frumvarpsins um tilefningarnefndir og starfskjarastefnu. Gildistaka laganna er áformuð 1. júlí 
næstkomandi en aðalfundir fyrirtækja vegna ársins 2022 hafa nú þegar farið fram. Af þeim sökum 
væri æskilegt að gildistöku þessara ákvæða væri frestað til miðs næsta árs.

2. Fallið var frá því í lokayfirferð frumvarspins í fjármálaráðuneytinu að samræma ákvæði frumvarpsins 
um kaupauka að því sem gildir ESB rétti hvað varðar tvö atriði. Breytingarnar felast annars vegar í 
því að ákvæðin nái til allra starfsmanna en ekki aðeins starfsmanna sem hafa marktæk áhrif á 
áhættusnið fyrirtækis og hins vegar að óheimilt verði að veita stjórnarmönnum og starfsmönnum 
sem starfa við áhættustýringu, innri endurskoðun eða regluvörslu kaupauka. Hvort tveggja er 
strangara en það sem tilskipunin áskilur en samræmist því sem nú gildir. SFF hefðu kosið að 
frumvarpið færi fram eins og niðurstaðan var í nefndinni/vinnuhópnum sem vann frumvarpið. SFF 
áttar sig á því að kaupaukaákvæðin eru viðkvæm en telur æskilegt að gildissvið þeirra sé í samræmi 
við það sem gerist á nágrannalöndum. SFF eru reiðubúin til viðræðna við nefndina um þetta mál.
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